

BẢN ÁN CỦA NGUYỄN VŨ BÌNH ĐÃ BỊ XÁC ĐỊNH

Ký Giả Không Biên Giới bày tỏ sự thất vọng sâu xa khi một bản án bất công đã bị xác định, xử nhà “ly khai trên mạng lưới” Nguyễn Vũ Bình 7 năm tù giam cộng thêm 3 năm quản chế.

Các ký giả và ngoại giao đoàn đều bị ngăn cản không cho tham dự phiên xử kháng án của Vũ Bình, cựu ký giả một tờ báo cộng sản, ngày 5 tháng 5.

Tổ chức quốc tế về tự do báo chí tuyên bố : “Chúng tôi lên án sự lạm dụng tội danh gián điệp”. Tổ chức hỏi tiếp : “Dữ kiện nào liên hệ tới hành động gián điệp khi gửi bài đăng trên mạng truyền thông quốc tế, và vận động cho nhân quyền ?”

Lại nói thêm : “Sự kết tội này nhắc nhở chúng ta rằng ở Việt Nam, quyền tự do phát biểu luôn luôn bị chà đạp trên Internet cũng như trên các cơ quan truyền thông”.

Phiên xử Nguyễn Vũ Bình diễn ra chưa tới hai giờ đồng hồ, với sự hiện diện của vợ và cha Vũ Bình. Sau phiên xử, chị Bình thuật lại là chồng chị có ý định tuyệt thực để đòi hỏi được phóng thích.

Án của Nguyễn Vũ Bình đã bị xác định trong khi án của Phạm Hồng Sơn, một nhà ly khai trên mạng lưới khác, đã được giảm đi khi kháng án. Bản án đặc biệt khắc nghiệt có thể liên quan tới việc Vũ Bình làm chứng trước Hạ Viện Hoa Kỳ, năm 2002, về những vi phạm nhân quyền trong nước anh.

Anh còn bị kết tội đã có liên lạc với những người “ly khai phá hoại” như Lê Chí Quang và Phạm Hồng Sơn, cũng đang bị giam cầm. Tội đã nhận tù “một tổ chức phản động ở hải ngoại” một khoản bốn triệu năm trăm ngàn đồng tiền Việt Nam (khoảng 230 euro). Và tội đã gia nhập Hội Chống Tham nhũng, cũng như đã đệ đơn, vào năm 2002, xin lập một chính đảng tự do dân chủ. Sau chót, Nguyễn Vũ Bình bị kết tội vì đã đăng trên mạng lưới truyền thông những tài liệu mà nội dung có “tính chất phản động”, như tiểu luận với đề mục “Suy nghĩ về thỏa hiệp biên giới Việt-Trung” trong đó, anh chỉ trích hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc ký kết năm 1999.

Với bảy người tù giam, Việt Nam đứng hạng nhì những nước nhà tù lớn nhất đối với các nhà ly khai trên mạng lưới, liền sau Trung Quốc. Nhà cầm quyền kiểm duyệt mạng lưới và theo dõi các điện thư để truy lùng những người ly khai. Muốn lấy nhiều thông tin hơn về Internet ở Việt Nam, xin tham khảo bản phúc trình “Internet đặt trong vòng kiểm soát”, do Ký Giả Không Biên Giới phổ biến năm 2003 :

http://www.rsf.org/article.php3?id?_article=7231&Valider=OK

Dữ kiện tiểu sử :

Nguyễn Vũ Bình là cựu ký giả một cơ quan chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam : Tạp Chí Cộng Sản. Là nhà tranh đấu cho nhân quyền, anh là sáng lập viên tổ chức độc lập Dân Chủ và Tự Do, và là tác giả nhiều bản văn phổ biến trên mạng lưới từ năm 2001, biện hộ cho những cải đổi chính trị và kinh tế trong nước.